

ดับบลิวเอชเอล้นปี62 'เอสพีพี'ดันรายได้พุ่ง

กรุงเทพธุรกิจ • “ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ แอนด์ พาวเวอร์” คาดรายได้ปี 62 โตก้าวกระโดด หลังจอร์ับรู้รายได้จากโครงการโรงไฟฟ้าร่วมทุนกัลฟ์อีก 133 เมกะวัตต์ พร้อมเล็งจับมือพันธมิตรผุดท่อส่งก๊าซแห่งที่ 3 ปลายปี 2562 รวมถึงศึกษาเข้าซื้อกิจการระบบสาธารณูปโภคในเวียดนามเพิ่ม

นายวิเศษ ลุงวัฒนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ WHAUP กล่าวว่า แผนดำเนินงานในปี 2562 บริษัทตั้งเป้าหมายการเติบโตแบบก้าวกระโดด เนื่องจากตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.2562 บริษัทจะมีโครงการโรงไฟฟ้าประเภท SPP กำลังการผลิตรวม 133 เมกะวัตต์ ที่ร่วมลงทุนกับบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GULF เริ่มจ่ายไฟเข้าสู่ระบบ ซึ่งบริษัทถือหุ้นในโครงการดังกล่าวราว 30% คิดเป็นกำลังการผลิตไฟฟ้าตามสัดส่วนการถือหุ้น 30 เมกะวัตต์ ประกอบกับมีโครงการโรงไฟฟ้าขยะกำลังการผลิต 3 เมกะวัตต์ ที่จะจ่ายไฟได้ในช่วงปลายปีหน้า ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทมีกำลังการผลิตรวมจำนวน 553 เมกะวัตต์ เพิ่มขึ้นจากสิ้นปีนี้ที่อยู่ระดับ 520 เมกะวัตต์

ทั้งนี้นอกจากจำนวนโรงไฟฟ้าที่จ่ายไฟเข้าสู่ระบบเพิ่มขึ้นแล้ว บริษัทยังมียอดจำหน่ายที่เพิ่มขึ้น เพราะยอดการใช้ภายในนิคมอุตสาหกรรมจะปรับตัวสูงขึ้นตามปริมาณลูกค้าที่เพิ่มขึ้น ขณะเดียวกันบริษัทจะรับรู้รายได้จากธุรกิจค้าปลีกก๊าซธรรมชาติเข้ามาเต็มปี จากโครงการดับบลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด เอ็นจีดี 2 ที่จะเริ่มจำหน่ายในไตรมาส 4/2561 และโครงการลงทุนในนิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด 4 ในไตรมาส 2/2562

ขณะที่ส่วนของแผนการลงทุนปีหน้านั้น ปัจจุบันยังอยู่ระหว่างจัดทำแผนและงบประมาณว่าต้องใช้เงินลงทุนเท่าไร ซึ่งคาดว่าจะเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

(บอร์ด) ได้ในช่วงเดือนพ.ย.2561 โดยเบื้องต้นคาดว่าจะเป็นการลงทุนที่ต่อเนื่องจากโครงการเดิม อาทิ โครงการโรงไฟฟ้าขนาดเล็กที่ร่วมทุนกับพันธมิตร,โครงการโรงไฟฟ้าขยะ,ระบบสาธารณูปโภคใน 2 นิคมฯ ส่วนกรอบเงินทุนยังไม่สามารถเปิดเผยได้ในขณะนี้ แต่ในเบื้องต้นจะใช้เงินไม่สูงมากนักหรืออาจใช้ใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาโดยอยู่ที่ราว 1.8 - 2 พันล้านบาท

“ส่วนของผลประกอบการปีนี้เป็นบริษัทคาดว่ารายได้จะเติบโต 10-15% จากปีก่อนที่มีรายได้ 3,704 ล้านบาท จากการ COD รวม 5 โรงไฟฟ้า รวม 150 เมกะวัตต์ประกอบกับปริมาณการขายน้ำ คาดว่าปีนี้จะเพิ่มขึ้นเป็น 109 ล้านลูกบาศก์เมตร จากปีก่อนอยู่ที่ 100 ล้านลูกบาศก์เมตร”

ผลประกอบการปีนี้คาดว่า รายได้จะเติบโต 10-15%

นายวิเศษ กล่าวต่อว่าขณะนี้บริษัทอยู่ระหว่างศึกษาร่วมลงทุนกับพันธมิตรพันธมิตร 3รายได้แก่ GULF และบริษัท มิตรชุยแอนด์โค. จำกัด และ บริษัท โตเกียวแก๊ส เอเชีย จำกัด เพื่อร่วมกันพัฒนาจำหน่ายก๊าซธรรมชาติในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเออีสเทิร์นซีบอร์ดแห่งที่ 3 ซึ่งจะก่อสร้างในปลายปี 2562 และจำหน่ายได้ในช่วงปี 2563

นอกจากนี้ในปี 2562 จะเห็นความชัดเจนและข้อสรุปในการลงทุนเข้าในการพัฒนาโครงการระบบสาธารณูปโภคที่ประเทศเวียดนาม เช่นการให้บริการจำหน่ายน้ำดีและบำบัดน้ำเสียในพื้นที่นอกเขตนิคมอุตสาหกรรม ซึ่งมีโอกาสที่จะในรูปแบบการเข้าซื้อกิจการหรือการเข้าร่วมลงทุนกับพันธมิตร ส่วนการดำเนินการภายในพื้นที่เขตนิคมอุตสาหกรรม คาดจะเริ่มก่อสร้างในปี 2562 และรับรู้รายได้ในปี 2563